

## **THỦ TƯỚNG THẢO LUẬN VỀ CÁC GIẢI PHÁP CHO CÁC NÚT THẮT ĐỐI MẶT ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGÀNH NÔNG NGHIỆP.**

Thủ tướng đã gặp gỡ nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long để thảo luận về cách giải quyết các nút thắt ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp tại một hội thảo được tổ chức tại thành phố Cần Thơ hôm nay, ngày 10/12.

Hội thảo, do Hội Nông dân Việt Nam và chính phủ Cần Thơ tổ chức, nhằm mục đích tìm cách giải quyết những vướng mắc này.

Năm vấn đề được thảo luận tại hội thảo bao gồm kết nối kém giữa nông dân, Nhà nước, nhà khoa học, ngân hàng, công ty và nhà phân phối; khó khăn trong việc tích lũy đất nông nghiệp để sản xuất quy mô lớn; nông dân kỹ năng hạn chế; việc sử dụng tràn lan các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật chất lượng thấp và giá; và mối quan hệ nghèo nàn giữa các tổ chức nông nghiệp và các thành viên và nông dân.

Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khuyến khích nông dân nêu câu hỏi và đưa ra những khó khăn mà họ phải đối mặt để tìm giải pháp phù hợp để phát triển nông nghiệp hơn nữa.

Thủ tướng lưu ý rằng Bộ Tài chính cần có trách nhiệm hỗ trợ nông dân vay vốn, trong khi Bộ Giao thông vận tải cần có biện pháp giảm chi phí hậu cần và vận chuyển để giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản.

Hiện tại, biến đổi khí hậu đang trở nên tồi tệ ở 13 tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long, thủ tướng đặt câu hỏi về giải pháp nào sẽ phù hợp để củng cố nông dân trong khu vực. Ông cũng kêu gọi cải cách công nghệ, việc sử dụng hạt giống không bị ảnh hưởng bởi độ mặn và hạn hán và phương pháp canh tác cây trồng với sản lượng được cải thiện và ít trở ngại hơn. Thủ tướng chỉ ra rằng nông dân nên chủ động tái cơ cấu quy trình sản xuất và áp dụng công nghệ mới để nâng cao sản lượng và năng suất, cũng như bắt kịp xu hướng toàn cầu.

Về sản xuất dây chuyền, Thủ tướng yêu cầu với các cơ quan có thẩm quyền ở các tỉnh, thành phố hướng dẫn nông dân áp dụng công nghệ mới, phát triển nông nghiệp hữu cơ và sạch.

Thủ tướng dự kiến các bộ, ngành liên quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn và đưa ra các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sau hội thảo.